

รู้ไหม??หนุ่มเทใจให้สาวแบบไหน???

นำเสนอเมื่อ : 30 ส.ค. 2552

หนุ่มเทใจให้สาวแบบไหน



ว่ากันว่าแฟนสาวในพระสนะของหนุ่มๆ นะ หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้ ก็ยกให้เลย สุดยอดแฟนสาวที่หนุ่มทั้งหลายปรารถนาได้แก่...แอน แอน

1. สาวที่ไม่ป้อแป้, รู้จักคิดและพึ่งตัวเองได้ ...น่าจีบเป็นแฟนหนักเชียว

หญิงใดสามารถรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวของเธอสลัดกับเอาใจใส่แฟนพร้อมกันไปด้วย นี่สิน่าเอาตัวไปเกี่ยวดองด้วยจัง แล้วถ้าไปถามผู้ชายส่วนใหญ่ ว่าชอบผู้หญิงที่หวังแต่จะพึ่งเค้าทุกอย่างไหม? หากชอบก็ตกลงแล้ว เพราะเท่ากับหลอนพึ่งตัวเองไม่เป็นเลยนะสิ ยกเว้นให้ชอบชั่วคราวช่วยยามนะชอบอยู่แล้ว ใครจะจะไม่ชอบผู้หญิงช่างฉะและทำเป็นอินโนเซนต์แถมอยู่ในวัยเอาะๆ กว่าเค้าบางละ

แต่สำหรับหนุ่มที่มองหาแฟนอย่างจริงจัง รับรองไม่อยากได้แฟนแบบปลิงที่คอยเกาะเค้าทั้งปีทั้งชาติหรอก อยากมีแฟนที่สามารถสลัดกัน "พึ่งพาอาศัย" ซะมากกว่า ยิ่งเศรษฐกิจยุคนี้ ชี้นรอให้เค้าเลี้ยงก็รอไปเหอะ เพราะแม้แต่เค้าบางที่ อาจยังเลี้ยงตัวเองไม่ รอดเลย แลวนับประสาอะไรจะไปเลี้ยงใครได้อีก ดังนั้น เวิร์กกิง วูแมนนี่แหละยอดปรารถนาละ

2. แฟนสาวควรให้อิสระปล่อยให้หนุ่มๆ มี "พื้นที่ส่วนตัว"

บุรุษอยากมีแฟนที่รู้จักผ่อนปรนและปล่อยให้เค้าใช้เวลาส่วนตัว ไปมีกิจกรรมเรีงร่าทำทายในสังคมภายนอกบาง เพราะเค้าไม่ชอบความสัมพันธ์แบบ "ร้านสะดวกซื้อ" คือต้องอยู่ด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์หรอก....แต่ตรงนี้ขอยกมือสงสัยจะว่าสาวต๊องที่โหนอยากยึดติดอยู่กะเค้าทุกเสี้ยววินาทีของชีวิตนะ เวลไปเระเปลาहीं คิดเองเออเองมั่งเนี่ย โถ....ถ้าอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนคงอึดอัดแะ

อีกประการผู้หญิงก็อยากมีโลกส่วนตัวเหมือนกัน แม้จริงอยู่ที่บางทีสตรีเพศก็ดูไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไร แต่ของพรรคนี้ ผู้หญิง "ที่คิดเป็น" รู้หรือกว่า ศิลปะในการครองคู่ ควรมีการผ่อนสั้นผ่อนยาว ไม่ใช่หวังได้คืบจะเอาศอกเสมอไป จึงขอประทวงคะ ท่านประธาน!

ฉะนั้น ถ้าสาวใดเอาแต่เกาะชายกางเกงเค้าอยู่ได้

โดยไม่ปล่อยให้เค้าไปโลดแล่นในโลกยุทธภพตามลำพังซะบ้าง ก็รู้ไว้เหอะ เค้าไม่ควรมาเป็นแฟนให้ "เป็นหวงคลองคอและ กขค." หรือก

3. ไม่ซีไวยวาย หรือกระต่ายตื่นตูม สงบเยือกเย็นในทุกสภาวะ

ถามว่าสาวแบบไหนที่ผู้ชายไม่ชอบนะเหรอ? เค้าไม่ชอบสาวที่ ก.เอาแต่ร้องไห้และฟูมฟายโดยไม่ มีสาเหตุ เออ...แล้วร้องทำไมพะ และ ข.สาวที่หวาดระแวงแฟนหนุ่มของตัวเองตลอดเวลาอะซี จำไว้เถอะ ว่าเค้าชอบผู้หญิงที่สามารถไว้วางใจได้ ไม่ใช่มีอะไรนิดอะไรหน่อยก็เอะอะไวยวายไว้อ่อน รวมทั้งไม่ควรช่างสงสัยและมีบิ๊โหดตรงงานความเป็นไปกันทุกวินาทีตั้งแต่ตื่นยันเข้านอน เพราะเหนื่อยนะ หากมีแฟนแบบนี้ ใครชอบก็ช่างแต่ดูไม่ชอบละกัน มีปัญหาอะ

4. สาวที่ชื่นชมในสิ่งที่ผู้ชายสนใจ ย่อมได้คะแนนพิศวาส

ถ้าชายสามารถแบ่งปันสิ่งที่พวกเค้าชอบให้หญิงคล้อยตามไปด้วยได้ นั่นแหละใช่เลย ลองคิดดูถึงใจเค้าใจเราละกันนะว่า ถ้าของหนูชอบอะไร คงอยากให้เค้าชอบในสิ่งที่หนูชอบด้วยใช่ไหม แต่ไม่ต้องคลั่งไคล้เท่ากันเปะๆ เช่น ถ้าเค้าชอบฟุตบอล แฟนสาวก็ควรชอบด้วยงั้นแหละ? เอาก็ແລะสิ เค้าจะได้คุยถึงกีฬาประเภทนี้ กับแฟนได้ ไม่ต้องรอเก็บไปคุยกับเพื่อนเท่านั้นไง เป้าหมายก็อยู่ตรงนี่เอง แต่ไม่ต้องรู้สึกจนละเอียดยิบ ซีนุ้รุมมากกว่าก็ไม่เหมาะอีก เฮอ...เอาใจยากเนอะ

5. เห็นด้วยว่า เซ็กซ์คือการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น

จะนั้น ถ้าสาวใดทำให้ชายรู้สึกถึงความปรารถนาหล่อนสุดเหวี่ยง แถมยังทำให้เค้าประทับใจในคำคืนให้การแสดงฉากอีโรติกด้วยละก็ นี่แหละคือสุดยอดแฟนที่เค้าใฝ่ฝันละ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก



<http://webboard.yenta4.com/topic/334557>